

## TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ

# NEWSLETTER

Tháng 4/Tháng 5 - 2024

### CHỦ ĐIỂM THÁNG

- Thông điệp của thầy Hiệu Trường
- Các giá trị đạo đức
- Giải thưởng về mục tiêu học tập toàn trường

#### Sự kiện quan trọng:

**30/04:** Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng

**01/05:** Ngày Quốc tế Lao động

**31/05:** Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi

**19/05:** Lễ Tổng kết

**28/06:** Kết thúc học phần 4

**1 /07:** Bắt đầu kỳ nghỉ Hè

**05/08:** Học phần 1 bắt đầu



**Outward Bound Vietnam – Lớp 11**  
tạo dáng chụp ảnh thể hiện niềm tự hào về đất nước và bản thân.



**Hội thi Tài năng tiếng Anh Thành phố Cần Thơ – Lớp 3 Lương Tấn**

#### Thông điệp của thầy Hiệu Trường

Kính gửi Quý phụ huynh,

Trong tháng này, Nhà trường tập trung vào chủ đề về Sự tự tin và Sự ưu tú.

Trong suốt năm học, đội ngũ giáo viên đã nỗ lực giảng dạy nhằm truyền đạt kiến thức và hỗ trợ khi cần thiết để phát triển và cải thiện các kỹ năng, khả năng của mỗi học sinh. Khi có sự tiến bộ và tự tin các em có thể đối mặt với những thử thách khó khăn hơn. Và với sự hỗ trợ liên tục, phát triển kỹ năng và tăng cường sự tự tin, học sinh SIS có thể đạt được nhiều thành tích xuất sắc.

Tôi muốn chúc mừng các em học sinh đã thể hiện sự ưu tú trong học tập, thể thao và sự phát triển cá nhân vào tháng 4 và tháng 5 và hy vọng những thành tựu này sẽ thêm động lực cho tất cả chúng ta cố gắng hết sức.

Hãy nhớ rằng, không ai sinh ra đã ở vị trí đầu tiên. Người chiến thắng cần luyện tập, phát triển và làm việc chăm chỉ để trở thành người xuất sắc nhất. Với quyết tâm mỗi ngày, làm việc chăm chỉ và sự tự tin, chúng ta lại tiến thêm một bước gần hơn đến sự ưu tú.

Trân trọng,

Thầy Ben

## TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ

# NEWSLETTER

Tháng 4/Tháng 5 - 2024



**Tuần lễ Trái Đất** thầy Seth dạy học sinh cách sử dụng công nghệ để theo dõi sức khỏe cây trồng.



**Giờ học STEM Lớp 6** – Học sinh làm việc nhóm để xây dựng và thử nghiệm robot Microbit mới.

### Các giá trị đạo đức

Xuyên suốt tháng 4 và tháng 5, các em học sinh được học về Sự tự tin và Sự ưu tú.

Tự tin là tin tưởng vào một ai đó. Tự tin vào bản thân là tin tưởng vào bản thân để xử lý bất cứ điều gì xảy ra theo cách của bạn. Bạn cảm thấy hài lòng về bản thân và thích thử những điều mới mà không để những nghi ngờ hay sợ hãi ngăn cản mình. Khi bạn tin tưởng vào người khác, bạn tin cậy vào họ.

Ưu tú là cố gắng hết sức và chú ý đến mọi việc bạn làm và mọi người bạn tương tác. Là nỗ lực với một mục tiêu tốt trong đầu. Là muốn làm mọi việc một cách hoàn hảo. Cũng giống như những kỹ năng khác mà chúng ta rèn luyện, khi bạn luyện tập xuất sắc, bạn sẽ khiến tài năng của mình tỏa sáng. Sự ưu tú dẫn đến thành công.

### Mục tiêu học tập toàn trường

Mục tiêu Học tập Toàn trường của tháng 4 là nuôi dưỡng những Người có Tư duy Phản biện. Tư duy phản biện là một kỹ năng quan trọng giúp chúng ta phân tích và đánh giá thông tin một cách rõ ràng và logic. Bằng cách sử dụng tư duy phản biện, chúng ta có thể đưa ra những quyết định thông minh và giải quyết những vấn đề khó khăn. Ở trường, chúng tôi biết tư duy phản biện quan trọng như thế nào và luôn nỗ lực giúp học sinh phát triển kỹ năng này.

Mục tiêu học tập toàn trường của tháng 5 là nuôi dưỡng những học sinh đạt thành tích học tập. Người đạt thành tích học tập là những học sinh cố gắng đạt kết quả tốt nhất trong tất cả các môn học. Các em đặt ra những mục tiêu cao cho bản thân, làm việc chăm chỉ và luôn tập trung. Các em học tập nghiêm túc và nỗ lực để gặt hái thành công. Các em tò mò, ham học hỏi và không bao giờ bỏ cuộc, ngay cả khi mọi việc trở nên khó khăn. Bằng cách nuôi dưỡng những Học sinh Thành đạt trong Học tập, chúng tôi giúp học sinh phát huy hết tiềm năng của mình và chuẩn bị cho sự thành công trong tương lai.



**Đổi rác nhận quà** – các em học sinh thu thập giấy và bìa cát - tông để tái chế (hình trên). **Lớp K1** thích thú mua sắm khi đóng vai khách hàng và người bán hàng (hình dưới).



**Giờ học STEM Lớp Prep** – sử dụng ống hút để thiết kế và xây dựng các công trình kiến trúc khác nhau. Đoán xem các em có thể xây cao bao nhiêu?



# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ

# NEWSLETTER

Tháng 4/Tháng 5 - 2024



Lớp Prep Gia Hân và Xuân Bình tập trung vào mô hình thủ công (hình trên) Lớp 4/5 các em học sinh sẵn sàng tham gia khóa học OBV (hình dưới).



Sheraton Cần Thơ chào đón Jih-Yun và các bạn cùng lớp trong chuyến tham quan làm những chiếc bánh ngọt thơm ngon.

Giải thưởng SWLG của trường dành cho những học sinh chăm chỉ nhất và đạt thành tích cao nhất. Những em học sinh chiến thắng trong tháng này như sau:

### Những nhà tư duy phản biện

Nursery – Nguyễn Thiên Ân, K1 – Trần Kim Khải Hoàng, K2 – Huỳnh Hoàng Khôi, Prep – Nguyễn Dư Hồng Đức, Lớp 1 – Trần Gia Phú, Lớp 2 – Trịnh Phương Anh, Lớp 3 – Trương Ngọc Minh Anh, Lớp 4 – Phạm Phương Nghi, Lớp 5 – Lê Nguyễn Ngọc Trí, Lớp 6 – Kiều Bảo Đức, Lớp 7 – Tạ Đức Trí, Lớp 8 – Lê Nguyên Long, Lớp 9 – Nguyễn Trương Minh Sơn, Lớp 10 – Bùi Khánh Quốc, Lớp 11 – Lê Hùng Phát

### **Chúc mừng Những nhà tư duy phản biện của chúng ta!**

### Những học sinh đạt thành tích học tập

Nursery - Võ Minh Trang Thư, K1 - Đồng Nguyễn Minh Thiện, K2 – Hồ Minh Hà, Prep – Nguyễn Quang Phú, Lớp 1 - Choi Joohyuk, Lớp 2 - Lê Khả Doanh, Lớp 3 – Nguyễn Hoàng Hương Ngọc, Lớp 4 – Nguyễn Như Ngọc, Lớp 5 - Ngô Hải Khánh, Lớp 6 - Bùi Thái Bảo Ngọc, Lớp 7 - La Gia Hy, Lớp 8 – Trần Nguyễn Kim An, Lớp 9 – Nguyễn Trương Minh Sơn, Lớp 10 – Hồ Huỳnh Bảo Ngọc, Lớp 11 - Lê Hùng Phát

### **Chúc mừng Những học sinh đạt Thành tích trong học tập**

*Giá Trị Phương Đông*

*Giáo Dục Toàn Cầu*



**Dự án từ thiện của Hội học sinh –** Các em học sinh đã quyên góp thực phẩm, quần áo, đồ dùng học tập và đồ chơi để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn (hình trên và hình dưới).



**Dũng, Khang, và Joowon** đang hào hứng chờ đợi điều gì sẽ xảy ra khi núi lửa phun trào.